

# Du Ngoạn Coffs Harbour

Buổi Du Ngoạn hái trái vải tại Coffs Harbour giữa Hội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu kết hợp cùng Hội Ái Hữu Gia Long vào hai ngày 21 và 22 tháng Hai 2004. Đoàn du ngoạn tổng cộng gồm 45 người tham dự.

Đúng 5:45 giờ sáng ngày 21/2/2004 mọi người từng đợt đến điểm hẹn xe để được xe Bus đưa đoàn người của 2 Hội lên đường đến Coffs Harbour theo đúng chương trình du ngoạn hái trái vải đã được dự trù. Người đến sớm nhất phải kể là vợ chồng Bác Sĩ Trần Thanh Tâm cùng với gia đình gồm 6 người. Tất cả tề tựu đông đủ chỉ riêng có vợ chồng chủ nhà là chị Đăng Lan và anh Trần Văn Phan vì lý do sức khỏe của chị Lan mà cả hai anh chị đành phải bỏ dở chuyến đi.

Vì một vài lý do kỹ thuật nên xe rời điểm hẹn lúc 7 giờ sáng, như vậy đã trễ mất đi nửa giờ như dự định. Đến 1 giờ chiều thì xe ghé ngang Port Macquarie và dừng chân tại đó để nghỉ trưa ăn uống. Sau khoảng 1 giờ nghỉ ngơi, đoàn tiếp tục khởi hành, và đến Coffs Harbour lúc 7 giờ chiều. Ban tổ chức khoản đãi đoàn một bữa cơm Tàu thật ngon miệng. Sau đó xe đưa tất cả mọi người về khách sạn nghỉ ngơi để sáng ngày hôm sau lên đường đến địa điểm hái trái vải.

Đúng ra thì thời gian này không còn trái vải để hái nữa, nhưng do địa lý và khí hậu của địa danh Coffs Harbour thay đổi sau Brisbane một tháng nên vẫn còn trái vải để mà hái. Xin được nói thêm nơi đây, Brisbane là nơi trồng trọt và thu hoạch trái vải chính của nước Úc.

Sáng sớm sau khi điểm tâm ăn sáng, xe đã

chở mọi người đến nông trại trồng trái vải gần khách sạn nghỉ chân khoảng 15 phút. Mình có thể nói đó là một rừng cây trái vải, được trồng theo phương pháp kỹ nghệ, mọi người chỉ thấy cây và cây, trái và trái. Một cây có thể có vài trăm ký trái vải đỏ tươi và quần chiu trên cây, xà sát thấp dưới đất mặc tình cho mọi người tha hồ hái và ăn tại chỗ miễn phí, hoặc đem về thì đến cổng cân tính tiền.

Đoàn kết thúc việc hái trái vải sau khoảng thời gian 2 giờ và bắt đầu trở về Sydney. Trên đường về ghé lại Forster để nghỉ trưa ăn uống. Forster là nơi có bãi biển tuyệt đẹp với mặt nước trong vắt có thể thấy tận đáy và do sự phản chiếu ánh nắng mặt trời mà nước biển một chỗ có 3 màu khác nhau trông rất đẹp mắt.

Trở về lại Sydney đúng 7 giờ chiều ngày 22 tháng 2, 2004. Trong suốt đoạn đường đi và về anh chị em cả hai hội có dịp được nghe hai chị Yến - Tổng Thư Ký Hội Gia Long và chị Trúc Quân Hội trưởng Hội Gia Long kể nhiều chuyện vui, tạo ra một không khí vui tươi và nhộn nhịp giữa các thầy trò hai hội Petrus Ký và Gia Long.

Xin thành thật cảm ơn mấy chị Gia Long đã bỏ nhiều công sức để giúp cho cuộc du ngoạn của mọi người được vui nhộn và hào hứng.

Các anh chị em, thầy cô trong đoàn ngày hôm đó hứa hẹn sẽ tham dự những buổi du ngoạn kế tiếp nếu được tổ chức tiếp tục.

PK Úc Châu - Ghi nhanh